



ประกาศโรงเรียนหนองไผ่
เรื่อง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home)

ตามที่ โรงเรียนหนองไผ่กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ การเรียนในชั้นเรียน (Onsite) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) โดยแบ่งนักเรียนแต่ละห้อง ออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ จำแนกด้วยการเดินทางมาโรงเรียน พื้นที่หมู่บ้าน และวิธีการสลับกลุ่ม นักเรียนมาเรียนแบบสลับการมาเรียนเป็นสัปดาห์ ในการมาเรียนในชั้นเรียน (Onsite) ให้เป็นไปตามความพร้อม และความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นมานั้น จากการเฝ้าระวัง และการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียน พบว่ามีนักเรียนที่มาเรียนในชั้นเรียน (Onsite) ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวนหลายราย มีครู และบุคลากรทางการศึกษาใกล้ชิดกับนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวนมาก

ดังนั้น ทางโรงเรียนหนองไผ่ตระหนักในความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มา ติดต่อราชการ จึงกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานนอก สถานที่ตั้ง (Work from home) ที่พักอาศัยภายในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น กรณีครูผู้สอนมีข้อจำกัดเรื่อง สื่ออุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี สามารถมาจัดการเรียนการสอนที่ห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนได้ คณะกรรมการบริหาร โรงเรียน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ หรืองานราชการสำคัญของโรงเรียน หรือปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางวัน และกลางคืน ให้มาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่กำหนด ต้องถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนกำหนด ต้องปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และ ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T (Distancing, Mask Wearing, Hand Washing, Testing, Thai Cha na)

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่